

CHÚA NHẬT, Ngày 8 Tháng 12, 2024 Chủ Nhật Thứ Hai Mùa Vọng—Năm C



CHIA SẺ LỜI CHÚA

Vào năm 1995, khoảng năm thứ mười bảy của cuộc đời tôi, khi Fife Symington còn là thống đốc tiểu bang Arizona, Bill Clinton là tổng thống Hoa Kỳ, Cha Chuck Keiffer là Cha Chính Xứ của giáo xứ Thánh Theresa ở Phoenix, Arizona, còn Ron và Mary là cha mẹ tôi. Lời Chúa đã đến với Eric, anh là người lãnh đạo ban mục vụ giới trẻ của giáo xứ tôi và qua anh ấy, tôi bắt đầu nhận được ơn cứu rỗi của Chúa. Chẳng bao lâu sau, Đức Giêsu Kitô đã bước vào cuộc đời tôi và Ngài đã không bao giờ rời xa tôi. Không lời nào có thể diễn tả được lòng tri ân của tôi.

Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, tại sao lại phải cụ thể như vậy? Bởi vì trong Tin Mừng tuần này, chúng ta nghe được tên cụ thể của những người nắm quyền công dân và tôn giáo ở Palestine thế kỷ thứ nhất khi “lời Chúa đến với Thánh Gioan Tẩy Giả:” Tiberius Caesar, Pontius Pilate, Herod, Philip, Lysanias, Annas, Caiaphas, và Zechariah. Tất cả điều này nhằm mục đích giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đi vào lịch sử của chúng ta, vào những sự kiện có thật của con người. Chúa Giêsu không chỉ là người trong huyền thoại. Bạn có thể nói Ngài là Ngôi Lời đột nhập vào những thời điểm cụ thể. Và bây giờ chúng ta dự đoán sự xuất hiện của Ngài một lần nữa trong các tình huống cụ thể của chúng ta.

Thử thách Mùa Vọng:

Hãy nêu tên các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo hiện đang nắm quyền trong cuộc sống của bạn. Giờ thì, hãy kể xem ai là người có tiềm năng trở nên giống như Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phối ngẫu của bạn? Một người bạn nào đó chẳng? Một phát ngôn viên? Một đồng nghiệp mang lời Chúa đến với bạn? Hãy dành một chút thời gian để nhận xét rằng điều này bao gồm bối cảnh lịch sử cụ thể mà Chúa Kitô mong muốn đến. Sau đó, với những điều cụ thể này, hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Đến với con.”

— LM. John Muir ©LPi chia sẻ về Luca 3:1-6

ĐỔI MỚI

Gio-an Tẩy Giả là ai?

Chúa thương chọn gọi, đóng vai người phạm.
Sống trong hoang địa khổ cam,
Mật ong châu chấu, không ham mùi đời.
Sửa đường dọn lối gọi mời,
Người ơi hoán cải, ơn trời đoái thương.
Hố sâu đầy lấp môi trường,
Núi đồi san phẳng, mở đường Chúa đi.
Cong queo uốn thẳng thực thi,
Gò ghề bặt xuống, ngại gì khó khăn.
Khiêm nhường hối cải ăn năn,
Tội tình xa tránh, tâm căn xóa nhòa.
Bỏ đường gian ác, giao hòa,
Dọn lòng đón Chúa, thiên tòa giáng ân.
Xả thân cứu độ nhân trần,
Thay lòng đổi dạ, dự phần phúc vinh.
Ơn thiêng tuôn đổ trọn tình,
Cho người dưới thế, an bình mến thương.
Niềm vui kết nối tựa nương,
Trở về bên Chúa, dẫn đường con đi.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng chia sẻ về Lc. 3:1-6

Mọi thắc mắc liên quan đến các **Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG**. Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- ◇ Thứ Hai, Ngày 9 Tháng 12, 2024 : Lễ Trọng
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
- ◆ Thứ Tư, Ngày 11 Tháng 12: Cộng Đoàn đọc kinh tối chung tại Nhà Nguyện vào lúc 7 giờ tối
- ◇ Thứ Sáu, Ngày 13 Tháng 12, 2024 : Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Cha Quản Nhiệm Đặng M. Trí sẽ giảng Tĩnh Tâm với Chủ Đề 1:
“Cùng Chúa bước vào đời” từ 7 giờ - 9 giờ tối
⇒ Chủ Nhật, 15 Tháng 12, 2024 :

Ô/B Trần Thành Khánh dâng của lễ

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 12: Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Cha Quản Nhiệm sẽ giảng Tĩnh Tâm với Chủ Đề 2:
“Bước theo Chúa Giêsu sống đời cầu nguyện”
Từ 7 giờ - 9 giờ tối

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Nov. 30 & Dec. 1, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng :
www.olphriverside.org

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI HAI, 2024

Cầu cho những người hành hương của hy vọng
Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh 2025 củng cố chúng ta trong đức tin; giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô Phục Sinh giữa cuộc đời, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch : A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ : A. Giuse Nguyễn Đức Trọng / Phó CT Ngoại Vụ : A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký : C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ : A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường